

BÁO CÁO

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin huyện Đak Pơ năm 2017

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT):

100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mạng LAN (mạng nội bộ) được kết nối internet; tổng số máy tính trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện là 219 máy, đạt tỷ lệ 01 máy/công chức, viên chức; thiết lập mạng LAN và triển khai đường truyền internet cáp quang tốc độ 40Mbps giữa các cơ quan, đơn vị làm việc trong khuôn viên trụ sở HĐND và UBND huyện. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện được trang bị máy scan, chữ ký số phục vụ công tác trao đổi văn bản điện tử.

05/08 xã, thị trấn đã có đài truyền thanh không dây; 08/08 xã, thị trấn có Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, máy scan phục vụ công tác gửi, nhận văn bản, chỉ đạo, điều hành; 08/08 xã, thị trấn có mạng LAN được kết nối internet; bộ phận một cửa tại UBND các xã, thị trấn được trang bị đầy đủ máy vi tính phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của công dân.

2. Tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương:

100% cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử (trong đó văn bản điện tử dạng scan từ văn bản giấy chiếm hơn 80% tổng số văn bản điện tử được trao đổi nội bộ); có ít nhất 50% văn bản, hồ sơ chính thức trình lên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện để giải quyết công việc ngoài bản giấy đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ trình. Số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, văn bản, tài liệu đạt trên 80%. Các văn bản điện tử trao đổi giữa UBND huyện và UBND cấp xã đạt trên 80% trong tổng số văn bản giấy được trao đổi. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin. Nâng cấp, mua sắm mới máy tính nhằm đảm bảo 01 người/máy tại UBND các xã, thị trấn (đối với CBCC trực tiếp vận hành Hệ thống QLVBDH và Một cửa điện tử). Đầu tư trang thiết bị CNTT và các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử và quản lý, điều hành. Triển khai Hệ thống Một cửa điện tử tại UBND xã Tân An và thị trấn Đak Pơ.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi tài liệu, gửi, nhận văn bản và quản lý điều hành; hoạt động của hệ thống một cửa điện tử ổn định, đáp ứng yêu cầu giao dịch của tổ chức, công dân trên địa bàn. Triển khai 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gắn trên Cổng thông tin điện tử huyện để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính một số lĩnh vực thông qua môi trường

internet phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, Trang thông tin điện tử huyện được nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của huyện, đồng thời phục vụ tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai mở rộng đến các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể; các cơ quan của Trung ương, Tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện, qua đó phát huy tối đa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, gửi, nhận văn bản của huyện trên Hệ thống này.

Tăng cường sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã được trang bị ở các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

3. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính luôn được chú trọng thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau thông qua thiết bị phần cứng (thiết bị tường lửa), phần mềm; việc sao lưu dữ liệu được duy trì thường xuyên, liên tục đảm bảo hoạt động của các hệ thống khi xảy ra sự cố.

4. Tình hình nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực về CNTT:

Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có 01 công chức phụ trách về CNTT trình độ đại học; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị đều có chứng chỉ A, B tin học, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác ứng dụng CNTT. Trong năm 2017, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CBCCVC trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện luôn quan tâm cử công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

5. Tình hình ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính nhà nước của các UBND cấp xã:

Việc mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến các xã, thị trấn thuộc huyện được triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30/6/2016 theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đến nay, Hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Trong năm 2017, UBND huyện đã đầu tư mở rộng hệ thống Một cửa điện tử đến xã Tân An và thị trấn Đak pơ. Đến nay, hệ thống đã hoạt động chính thức và dần đi vào ổn định, đảm bảo công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua phần mềm Một cửa điện tử nhằm phục vụ ngày một tốt hơn việc giao dịch hồ sơ hành chính của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính của các địa phương.

6. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT năm 2017:

Tổng kinh phí đầu tư cho công tác ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong năm 2017 là: **1.645.000.000đ.**